



๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ ๒๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code สื่อประชาสัมพันธ์ฯ และแบบรายงานการดำเนินงานเผยแพร่ฯ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ เพื่อนำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งได้จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยขอให้ประสานแจ้งอำเภอในพื้นที่เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไปยัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสื่อสารความรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบอย่างทั่วถึง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจตามปฏิทินการดำเนินโครงการฯ และคู่มือการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในรูปแบบสปอตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น รายการสัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในช่วงระหว่างการฝึกอบรมเพื่อสร้างกระแสการรับรู้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการมีงานทำหลังจบหลักสูตร ตลอดจนสาระน่ารู้ต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านเกิดผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้

๑. ให้อำเภอให้ความสำคัญโดยใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับราษฎรในหมู่บ้านได้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

๒. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

๒. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รายเดือน ตามแบบรายงานการดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Google Form) ที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมทั้งประมวลผลใช้เป็นข้อมูลขยายผลการดำเนินงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ โดยขอความร่วมมือให้อำเภอช่วยกำกับติดตามการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์และรายงานการดำเนินงานผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช วัฒนศิริธรรม)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สื่อประชาสัมพันธ์



แบบรายงานฯ

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗